

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc: **Cung cấp báo giá gói thầu “Biên tập, thiết kế tài liệu truyền thông nội dung về Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú; truyền thông về phòng chống suy dinh dưỡng cấp tính; phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi học đường; truyền thông đặc thù cho dân tộc” bằng nguồn kinh phí của Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 chuyển sang năm 2024.**

Kính gửi: Quý Công ty, Đơn vị cung cấp dịch vụ Biên tập, thiết kế tài liệu truyền thông

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ vào nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ vào Kế hoạch số 08 ngày 10/07/2024 của Viện Dinh dưỡng về việc mua sắm hàng hóa dịch vụ;

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá, chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ Biên tập, thiết kế tài liệu truyền thông.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở để lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và giá phù hợp.

Danh mục hàng hóa/Dịch vụ báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm scan PDF (Đã đóng dấu theo đúng quy định và gửi qua Email).

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ ngày 19 tháng 08 năm 2024.

Địa điểm giao hàng: Viện Dinh dưỡng 48B Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm giá hàng hóa/dịch vụ và thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển... theo quy định của pháp luật, Bên sử dụng dịch vụ không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Báo giá ghi rõ thời gian đảm bảo cung cấp hàng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam.

Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư - Quản trị, Viện Dinh dưỡng. Địa chỉ: 48B Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0243 9717090; Email: vattuquantri.ninvn@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website của Viện Dinh dưỡng (để công khai);
- Lưu: VT, VTQT.

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
DINH DƯỠNG
Trần Thanh Dương

PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 229 /TM-VDD ngày 08 tháng 8 năm 2024)

TT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng hóa/ Dịch vụ
1	Biên tập, thiết kế 12 loại tờ rơi nội dung về Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú; truyền thông về phòng chống suy dinh dưỡng cấp tính; phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi học đường; truyền thông đặc thù cho dân tộc (hình ảnh phù hợp với người Kinh)	I. Danh sách 12 tờ rơi 1. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý cho phụ nữ có thai. 2. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý cho bà mẹ nuôi con bú. 3. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng dự phòng và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em. 4. Tờ rơi nội dung về cách phát hiện Suy dinh dưỡng cấp tính ở cộng đồng. 5. Tờ rơi nội dung về phòng chống thiếu kẽm cho người dân tại cộng đồng 6. Tờ rơi nội dung về phòng chống thiếu máu, thiếu sắt cho phụ nữ thời kỳ có thai và cho con bú. 7. Tờ rơi nội dung về vai trò và giá trị dinh dưỡng của một số vi chất dinh dưỡng quan trọng với cơ thể. 8. Tờ rơi nội dung về Dinh dưỡng hợp lý phòng chống thừa cân-béo phì cho trẻ lứa tuổi học đường. 9. Tờ rơi nội dung về Giá trị dinh dưỡng của các nhóm chất dinh dưỡng chính trong cơ thể. 10. Tờ rơi nội dung về Chế độ ăn uống lành mạnh và không lành mạnh. 11. Tờ rơi nội dung về Cách lựa chọn thực phẩm an toàn có lợi cho sức khỏe. 12. Tờ rơi nội dung về Nguy cơ ngộ độc và biện pháp phòng chống. II. Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết: - Biên tập, đọc bông, đọc duyệt	Chế bản	12	Tháng 11/2024

TT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng hóa/ Dịch vụ
		<p>bản thảo chuyên ngành y học (nội dung bản thảo do chủ đầu tư cung cấp).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, chỉnh sửa và hoàn thiện chế bản tờ rơi, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Ít nhất 04 ảnh minh họa dạng hoạt họa hình vẽ vector 2D, có màu; phù hợp với người Kinh; thiết kế đặc trưng, đảm bảo không vi phạm bản quyền. + Kích thước tờ rơi: Khổ A4 (21cm x 29,7cm), 02 mặt. + Chế bản thiết kế sáng tạo, phù hợp với nội dung của bản thảo, đảm bảo thẩm mỹ, không sao chép hình ảnh/ mẫu thiết kế của bất kỳ sản phẩm nào khác; + Được nghiệm thu bởi Hội đồng tài liệu của chủ đầu tư. - Bàn giao toàn bộ các sản phẩm sau khi hoàn thành công việc bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + 01 file gốc chế bản thiết kế (giữ nguyên định dạng của phần mềm thiết kế, có thể biên tập chỉnh sửa được). + 01 file dạng pdf dung lượng dung lượng tối thiểu 2MB. + Toàn bộ hình ảnh nguyên liệu thiết kế (bao gồm cả hình ảnh thô và hình ảnh hoàn thiện cuối cùng,...). - Thời gian hoàn thành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, không bao gồm ngày lễ, tết, thời gian đợi chủ đầu tư nghiệm thu (bàn giao 			

ĐƯỢC

TT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng hóa/ Dịch vụ
		chế bản Version 1 trong vòng 10 ngày sau khi nhận được nội dung của bản thảo từ chủ đầu tư).			
2	Thiết kế 08 loại tờ rơi (hình ảnh phù hợp với người Mông và người Thái)	<p>I. Danh sách 8 loại tờ rơi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý cho phụ nữ có thai (phiên bản hình ảnh phù hợp với dân tộc Mông). 2. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý cho phụ nữ có thai (phiên bản hình ảnh phù hợp với dân tộc Thái). 3. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý cho bà mẹ nuôi con bú (phiên bản hình ảnh phù hợp với dân tộc Mông). 4. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý cho bà mẹ nuôi con bú (phiên bản hình ảnh phù hợp với dân tộc Thái). 5. Tờ rơi nội dung về phòng chống thiếu máu, thiếu sắt cho phụ nữ thời kỳ có thai và cho con bú (phiên bản hình ảnh phù hợp với dân tộc Mông). 6. Tờ rơi nội dung về phòng chống thiếu máu, thiếu sắt cho phụ nữ thời kỳ có thai và cho con bú (phiên bản hình ảnh phù hợp với dân tộc Thái). 7. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng dự phòng và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em (phiên bản hình ảnh phù hợp với dân tộc Mông). 8. Tờ rơi nội dung về dinh dưỡng dự phòng và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em (phiên bản hình ảnh phù hợp với dân tộc Thái). <p>II. Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, chỉnh sửa và hoàn 	Chế bản	8	Tháng 11/2024

TT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng hóa/ Dịch vụ
		<p>thiện chế bản 08 tờ rơi, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ít nhất 04 ảnh minh họa dạng hoạt họa hình vẽ vector 2D, có màu; hình ảnh minh họa phù hợp với người dân tộc Mông, Thái; thiết kế đặc trưng, phù hợp với nội dung của bản thảo, đảm bảo không vi phạm bản quyền. + Kích thước tờ rơi: Khổ A4 (21,0cm x 29,7cm), 02 mặt. + Chế bản thiết kế sáng tạo, phù hợp với nội dung của bản thảo, đảm bảo thẩm mỹ, không sao chép hình ảnh/mẫu thiết kế của bất kỳ sản phẩm nào khác; + Được nghiệm thu bởi Hội đồng tài liệu của chủ đầu tư. <p>- Bàn giao toàn bộ các sản phẩm sau khi hoàn thành công việc bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 file gốc chế bản thiết kế (giữ nguyên định dạng của phần mềm thiết kế, có thể biên tập chỉnh sửa được). + 01 file dạng pdf dung lượng dung lượng tối thiểu 2MB. + Toàn bộ hình ảnh nguyên liệu thiết kế (bao gồm cả hình ảnh thô và hình ảnh hoàn thiện cuối cùng,...). <p>- Thời gian hoàn thành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, không bao gồm ngày lễ, tết, thời gian đợi chủ đầu tư nghiệm thu (bàn giao chế bản Version 1 trong vòng 10 ngày sau khi nhận được nội dung của bản thảo từ chủ đầu</p>			

TT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng hóa/ Dịch vụ
		tư).			
3	<p>Biên tập, thiết kế 05 loại áp phích nội dung về Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai; bà mẹ nuôi con bú; dinh dưỡng dự phòng suy dinh dưỡng cấp tính ở cộng đồng; dinh dưỡng hợp lý phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng;</p>	<p>I. Danh sách áp phích</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Áp phích nội dung về Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai. 2. Áp phích nội dung về Chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con bú. 3. Áp phích nội dung về dinh dưỡng dự phòng suy dinh dưỡng cấp tính ở cộng đồng. 4. Áp phích nội dung về dinh dưỡng hợp lý phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng (người trưởng thành). 5. Áp phích nội dung về dinh dưỡng hợp lý phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi học đường. <p>II. Tiêu chí kỹ thuật chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên tập, đọc bông, đọc duyệt bản thảo chuyên ngành y học (nội dung bản thảo do chủ đầu tư cung cấp). - Thiết kế, chỉnh sửa và hoàn thiện chế bản áp phích, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Ít nhất 02 ảnh minh họa dạng hình vẽ vector 2D, có màu, phù hợp với người Kinh, thiết kế đặc trưng, phù hợp với nội dung của bản thảo, đảm bảo không vi phạm bản quyền. + Kích thước: Khổ 60cm x 84cm, 01 mặt. + Chế bản thiết kế sáng tạo, đáp ứng đầy đủ thông tin, đặc sắc về mỹ thuật, không sao chép hình ảnh/ mẫu thiết kế của bất kỳ sản phẩm nào khác; + Được nghiệm thu bởi Hội đồng tài liệu của chủ đầu tư. - Bàn giao toàn bộ các sản phẩm sau khi hoàn thành công việc 	Chế bản	5	Tháng 11/2024

TT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng hóa/ Dịch vụ
		<p>bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 file gốc chế bản thiết kế (giữ nguyên định dạng của phần mềm thiết kế, có thể biên tập chỉnh sửa được) + 01 file dạng pdf dung lượng dung lượng tối thiểu 2MB. + Toàn bộ hình ảnh nguyên liệu thiết kế (bao gồm cả hình ảnh thô và hình ảnh hoàn thiện cuối cùng,...). <p>- Thời gian hoàn thành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, không bao gồm ngày lễ, tết, thời gian đợi chủ đầu tư nghiệm thu (bàn giao chế bản Version 1 trong vòng 10 ngày sau khi nhận được nội dung của bản thảo từ chủ đầu tư).</p>			